
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ว่ากยท. สั่งเกาะติดสถานการณ์ยางหลังราคาแกว่งตัว แม้ปริมาณการใช้สูงกว่าปริมาณสต๊อก 

 นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของ
ยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 60 พบว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูง
กว่าปริมาณสต๊อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 60 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเม่ือ
เปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือน
มกราคมปีท่ีแล้ว อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2 
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งก าไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็น
บวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่างใกล้ชิด  

 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน มูลค่าส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ 
เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพารา
ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิต 
และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผันผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 54 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาราคายาง และเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการยางให้มีการการดูดซับยางพาราออกจากระบบน ามาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการ
ในลักษณะหมุนเวียน (moving stock) เป็นการลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาด
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพ่ิมข้ึน  

 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ที่ม ีพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ า
นโยบายการลดพ้ืนที่ปลูกยางและเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และกล่าวในที่ประชุมว่า ราคา
ยางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร 
โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย 

 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา  1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่
สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 



 2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของ
สวนยาง จ านวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จ านวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่าย
ได้รับสิทธิ์ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลา
ออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ รวมไปถึง 

 3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ  โครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกน าเข้าในท่ีประชุม ครม. 
เพ่ือผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง 

 4.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ ายางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 “ส าหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือ
จ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม เพ่ือ
เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้น"นายธีธัช กล่าวเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IRCo เตรยีมสรา้งเสถยีรภาพราคายาง 

 

IRCo เกาะติดราคายางตลาดโลกใกล้ชิด หลังมีการเก็งก่าไรจนราคาต่่ากว่าที่ควร เตรียมเสนอแนวทาง
สร้างเสถียรภาพราคายาง 

 วันนี้ (25เม.ย. 60) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เป็น
ประธานการประชุม IRCo โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วม
ประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ประธาน IRCo กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ที่แกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลง
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ าท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้ลด
ปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ ามีหลายประเทศลด
ปริมาณการผลิตยางลง ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อ
ราคา ท าให้ปริมาณยางพาราในช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณท่ีน้อยลงกว่าที่คาดไว้ 

 ส่วนปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จ านวนของ
ยานพาหนะเพ่ิมสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพ่ิมสูงขึ้นมากจากเดิมคาดไว้ 7% เป็น 12% ขณะเดียวกัน 
GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก 
ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ า และมีโอกาสที่จะท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยใน
เวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของธุรกิจยานยนต์ 15.9% สูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีนสนับสนุนและเพ่ิมแรงจูงใจด้านภาษี 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น น าไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต๊อกยางของโลก
ในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อ ปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของ
สต็อกยังมีอยู่มาก 



 ทั้งนี้ สิ่งที่ท าให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการเก็งก าไรเกินควร โดยสูงถึง 16.6 %ท า
ให้ราคาไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ IRCO จึงจะเข้ามามี
บทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่า
จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่ก่ีวันในการท าการผลิต 
เพราะฉะนั้น ความส าคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีความส าคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก  

 คณะกรรมการ IRCO จะน าเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศท่ีจะประชุม
ร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพ่ือตัดสินใจแนวทางท่ีจะเข้าไปมีบทบาทท าให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น เช่น การ
ผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดเก็งก าไร เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ
และผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งก าไร ซึ่งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 
ประเภทแล้ว แต่พยายาม ผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากท่ีสุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ใน
ระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะศึกษาแนวทางเพ่ิมเติมในการติดตามผลของ
ราคาหรือแนวโน้มของราคา เพ่ือก ากับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงการ
ประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณ การส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้
มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะน ากลับมา
ใช้ควบคุมเพ่ือให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

กยท. เล็งเสนอ ครม.พจิารณาเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท/กก. 
เช่ือช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางให้ม่ันคง 

 

 การยางแหง่ประเทศไทย เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบ จดัเก็บเงินคา่ธรรมเนียมสง่ออกยางอตัราคงที่ 2 บาทตอ่
กิโลกรัม มัน่ใจจะชีน้ าราคายางในตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพราคายางให้มีความมัน่คง และจดัเก็บเงินคา่ธรรมเนียม
เข้ากองทนุพฒันายางพารา เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางได้มากขึน้ 

 

ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวา่ จากที่ประชมุคณะกรรมการสนิค้าเกษตร 
5 ชนิด ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือประเด็นการรักษาระดบัราคาให้เกิด
เสถียรภาพ ซึง่สนิค้าเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน า้มนั มนัส าปะหลงั และยางพารา ซึง่เป็นพืชที่สร้าง
รายได้หลกัของประเทศ ภาครัฐจึงได้มีการวางยทุธศาสตร์สนิค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา พืชเศรษฐกิจหลกัที่ส าคญั
ของประเทศ จะมุง่เน้นพฒันาให้เกิดการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ยางให้มากยิ่งขึน้ และรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้
มากที่สดุ ดงันัน้ การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมสง่ออกยาง จึงต้องมีความสอดคล้อง เหมาะสมกบัภารกิจและวตัถปุระสงค์ 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 อนมุตัิเห็นชอบให้น ารูปแบบการจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมการสง่ออกในอตัราคงที่กิโลกรัมละ 2 บาท เสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป 
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 ผู้วา่การ กยท. กลา่ววา่ การช าระคา่ธรรมเนียมในการสง่ออก ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ที่เป็นตวัก าหนดเร่ืองราคายาง
ภายในประเทศ ท าให้ราคายางไมม่ีเสถียรภาพ มีการแกวง่ตวัไปมา เพราะการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมแบบก้าวหน้า
จะต้องมีการปรับทกุ 15 วนั ตามราคาตลาด ฉะนัน้ หากจะสร้างเสถียรภาพราคายาง การบริหารจดัการเร่ืองต้นทนุ จึงเป็น
อีกเคร่ืองมือหนึง่ที่ กยท.เลง็เห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ในการชีน้ าระดบัราคาให้มีเสถียรภาพในกรอบราคายางกิโลกรัมละ 
70-80 บาท ซึง่จะสร้างความเป็นธรรมเร่ืองราคายางให้แก่เกษตรกร ในขณะเดียวกนั ผู้สง่ออกยางพารา จะได้ทราบถึง
ต้นทนุท่ีแท้จริงและมีความมัน่ใจตอ่การเสนอราคาซือ้ขาย โดยเฉพาะการซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่เป็นรูปแบบการซือ้ขายที่ผู้
ประกอบกิจการยางของไทยสว่นมากอยูใ่นตลาดนี ้รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์ค านวณการช าระคา่ธรรมเนียมได้ทนัที ลด
ความยุง่ยากในการยื่นเอกสารการสง่ออก การขอคืนเงินหรือเพิ่มเงินด้วย และสิง่ส าคญั จะเป็นการลดปัญหาการเก็งก าไร 
และการกดราคารับซือ้ผลผลติจากเกษตรกรด้วย  

 

 ดร.ธีธชั กลา่วอีกวา่ หากมีการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมอตัราคงที่ จะท าให้สามารถค านวณด้านงบประมาณ
คา่ใช้จ่ายในการสนบัสนนุ สง่เสริมเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางผา่นกองทนุพฒันายางพารา และ
ประมาณการรายได้ขององค์กรได้อยา่งชดัเจน เช่นในปี 2560 คาดปริมาณการสง่ออกยาง 3,723 ตนั จะเก็บคา่ธรรมเนียม
ได้ 7,446 ล้านบาท และเมื่อเทียบกบัการเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราก้าวหน้าในปี 2559 ปริมาณสง่ออก 3,970 ตนั เก็บ
คา่ธรรมเนียมได้ 5,560 ล้านบาท ซึง่พบวา่การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมอตัราคงที่สามารถเก็บได้มากกวา่แม้วา่ปริมาณสง่ออก
ลดน้อยลง ซึง่เกษตรกรชาวสวนยางจะมัน่ใจได้วา่การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมอตัราคงที่จะไมเ่ป็นการสร้างภาระให้กบั
เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร หรือผู้ประกอบกิจการยาง แตจ่ะสามารถสร้างรายได้จากการจดัเก็บเพื่อเข้ากองทนุได้มากขึน้ 
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IRCo ชี ้เก็งก าไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคา
ยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

 

 

 IRCo เผยผลประชมุครัง้ลา่สดุ ปัจจยัพืน้ฐานทัง้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซือ้ และปริมาณยางของ
ประเทศผู้ผลติอยูใ่นทิศทางบวก การแกวง่ของราคายางในช่วงที่ผา่นมา ผลจากการเก็งก าไรเกินควร กระทบตอ่ราคายาง 
เตรียมเฝ้าระวงัราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ผู้ซือ้และ
ผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารา
นานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชมุ IRCo ในครัง้นีว้า่ ประเทศสมาชิก IRCo 
ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชมุหารือร่วมกนัโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา ราคายางมีลกัษณะของการแกวง่ตวัคอ่นข้างสงู ทัง้ๆ ท่ีปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นทิศ
ทางบวก ไมว่า่จะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝนตกน า้ทว่มใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้กระทบจ านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
พบวา่ วิกฤตน า้ทว่มภาคใต้ของไทยมีสว่นตอ่การลดปริมาณซพัพลายของยางธรรมชาติลงกวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั 
ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง ยกตวัอยา่งเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็น
ประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่ม
จากการท าอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ 
ประธาน IRCo กลา่วเพิ่มเติมวา่ หากวิเคราะห์จากปัจจยัด้านความต้องการใช้ยาง ซึง่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ ธุรกิจยาน
ยนต์ จะพบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิ่มสงูขึน้ ยอดขายของประเทศผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้มาก ทัง้ในกลุม่ของประเทศในจีน 
ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ 7.37% 
ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 1.51% เทา่นัน้ 



อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตวัของธุรกิจยานยนต์ยงัมีความต้องการใช้ยางสงู ใน
ขณะเดียวกนั GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตวัเลขของ IMF มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ด้วย ยกตวัอยา่งเช่น อเมริกา แม้จะ
เติบโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยโุรป 1.7% ญ่ีปุ่ น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% 
เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานเร่ืองของสต็อก
เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการบริโภคยงัอยูค่อ่นข้างต ่า และมีโอกาสที่จะท าให้ราคามีการ
ปรับตวัสงูขึน้ โดยในเวทีการประชมุวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบวา่ ในประเทศจีน มีอตัรา
การเพิ่มขึน้ของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่เพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีน มีการสนบัสนนุและเพิ่มแรงจงูใจด้าน
ภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึน้ น าไปสูธุ่รกิจยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ไปด้วย ทัง้นี ้สต๊อกยางของโลกในปี 
2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่โอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก 
ประธาน IRCo กลา่วย า้วา่ ปัจจยัพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดีมานต์หรือซพัพลายเป็นไปในเชิงบวก แตส่ิง่ที่ท าให้เกิดราคายาง
แกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่นแปลงในตวัเลขที่ส าคญัๆ ตอ่สถานการณ์
เศรษฐกิจอยา่งการเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนั ที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่3.6 % ขณะที่ดชันีในเร่ืองของสนิค้า
โภคภณัฑ์โดยรวมมีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่0.4% และยางสงัเคราะห์ มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของราคาอยูเ่พียง 6.7% 
แตใ่นตลาดยางกลบัพบวา่ มีการเก็งก าไรสงูถึง 16.6 % แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะท้อนเร่ืองปัจจยัพืน้ฐาน แตเ่ป็นเร่ืองการ
เก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้ 
 "ณ วนันีอ้ตุสาหกรรมยางพารายางยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัพืน้ฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริหารจาก 3 
ประเทศ มีความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้
ปลกูและผู้ประกอบการ สิง่เหลา่นี ้IRCO จะท าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากขึน้ 
เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกวา่จะเติบโตและกวา่จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลติได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้
เวลาเพียงแคไ่มก่ี่วนัในการท าการผลติ เพราะฉะนัน้ ความส าคญัของยางธรรมชาติยงัมีอยูแ่นน่อน และยงัมีความส าคญั
ตอ่ความต้องการใช้อีกมาก" 
 ประธาน IRCo กลา่วทิง้ท้ายวา่ คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชมุในครัง้นีจ้ะน าเสนอประเด็นเหลา่นีต้อ่ที่
ประชมุคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชมุร่วมกนัในเร็วๆ นี ้เพื่อตดัสนิใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเร่ืองที่
ท าให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น การพยายามผลกัดนัเร่ืองการซือ้ขายในตลาดที่เป็นตลาดซือ้ขาย
สง่มอบมากขึน้แทนตลาดที่เป็นตลาดลกัษณะเก็งก าไร เพื่อให้เป็นทางเลอืกให้กบัผู้ซือ้และผู้ขาย และลดความเสีย่งจาก
การเก็งก าไร ซึง่ตลาดยางพาราระดบัภมูิภาค (RRM) มีความพร้อมทัง้ 3 ประเภทแล้วแตพ่ยายามผลกัดนัให้มีความ
เข้มแข็งขึน้ให้มากที่สดุ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจบุนัได้ในระดบัหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่ 
จะท าการศกึษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่อาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ด้วย 
อยา่งไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคมุ
ปริมาณการสง่ออกใช้มาแล้วในปีที่ผา่นมา และได้ผลในสว่นของราคาคอ่นข้างมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะ
น ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายางไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป 

 



 

IRCo ชี ้เก็งก าไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถยีรภาพราคายางของ 3 
ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

 

 

 

 

IRCo เผยผลประชมุครัง้ลา่สดุ ปัจจยัพืน้ฐานทัง้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซือ้ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลติ
อยูใ่นทิศทางบวก การแกวง่ของราคายางในช่วงที่ผา่นมา ผลจากการเก็งก าไรเกินควร กระทบตอ่ราคายาง เตรียมเฝ้าระวงั
ราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย ณ 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารานานาชาติ 
(The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชมุ IRCo ในครัง้นีว้า่ ประเทศสมาชิก IRCo 
ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชมุหารือร่วมกนัโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง  ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา ราคายางมีลกัษณะของการแกวง่ตวัคอ่นข้างสงู ทัง้ๆ  ที่ปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นทิศ
ทางบวก ไมว่า่จะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝนตกน า้ทว่มใน
ภาคใต้ของประเทศไทย  ท าให้กระทบจ านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้  ซึง่จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
พบวา่ วิกฤตน า้ทว่มภาคใต้ของไทยมีสว่นตอ่การลดปริมาณซพัพลายของยางธรรมชาติลงกวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั 
ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง ยกตวัอยา่งเช่น  อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็น
ประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา  เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชีพอื่น  หรือมีรายได้เพิ่ม
จากการท าอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ 

ประธาน IRCo กลา่วเพิ่มเติมวา่ หากวิเคราะห์จากปัจจยัด้านความต้องการใช้ยาง ซึง่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ ธุรกิจยาน
ยนต์ จะพบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิ่มสงูขึน้ ยอดขายของประเทศผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้มาก  ทัง้ในกลุม่ของประเทศในจีน 
ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ 7.37% 
ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้  12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 1.51% เทา่นัน้ 
อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตวัของธุรกิจยานยนต์ยงัมีความต้องการใช้ยางสงู  ใน
ขณะเดียวกนั GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตวัเลขของ IMF มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ด้วย  ยกตวัอยา่งเช่น อเมริกา แม้จะ
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เติบโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยโุรป 1.7% ญ่ีปุ่ น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% 
เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานเร่ืองของสต็อก
เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั  ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการบริโภคยงัอยูค่อ่นข้างต ่า  และมีโอกาสที่จะท าให้ราคามีการ
ปรับตวัสงูขึน้ โดยในเวทีการประชมุวิชาการของประเทศจีน ( China Rubber Conference) พบวา่ ในประเทศจีน มีอตัรา
การเพิ่มขึน้ของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่เพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีน มีการสนบัสนนุและเพิ่มแรงจงูใจด้าน
ภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึน้  น าไปสูธุ่รกิจยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ไปด้วย ทัง้นี ้สต๊อกยางของโลกในปี 
2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่โอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก 

ประธาน IRCo กลา่วย า้วา่  ปัจจยัพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดีมานต์หรือซพัพลายเป็นไปในเชิงบวก  แตส่ิง่ที่ท าให้เกิดราคายาง
แกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร  หากมองถึงการเปลีย่นแปลงในตวัเลขที่ส าคญัๆ  ตอ่สถานการณ์
เศรษฐกิจอยา่งการเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนั ที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่3.6 % ขณะที่ดชันีในเร่ืองของสนิค้า
โภคภณัฑ์โดยรวมมีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่0.4% และยางสงัเคราะห์ มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของราคาอยูเ่พียง 6.7% 
แตใ่นตลาดยางกลบัพบวา่ มีการเก็งก าไรสงูถึง 16.6 % แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะท้อนเร่ืองปัจจยัพืน้ฐาน แตเ่ป็นเร่ืองการ
เก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้ 

"ณ วนันีอ้ตุสาหกรรมยางพารายางยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัพืน้ฐานแข็งแรง  คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มี
ความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้ปลกูและ
ผู้ประกอบการ สิง่เหลา่นี ้IRCO จะท าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากขึน้ เพราะต้นยาง 
1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกวา่จะเติบโตและกวา่จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลติได้  ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่
ไมก่ี่วนัในการท าการผลติ เพราะฉะนัน้  ความส าคญัของยางธรรมชาติยงัมีอยูแ่นน่อน  และยงัมีความส าคญัตอ่ความ
ต้องการใช้อีกมาก" 

ประธาน IRCo กลา่วทิง้ท้ายวา่ คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชมุในครัง้นีจ้ะน าเสนอประเด็นเหลา่นีต้อ่ที่ประชมุ
คณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชมุร่วมกนัในเร็วๆ นี ้ เพื่อตดัสนิใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเร่ืองที่ท าให้
ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึน้  ยกตวัอยา่งเช่น  การพยายามผลกัดนัเร่ืองการซือ้ขายในตลาดที่เป็นตลาดซือ้ขายสง่
มอบมากขึน้แทนตลาดที่เป็นตลาดลกัษณะเก็งก าไร เพื่อให้เป็นทางเลอืกให้กบัผู้ซือ้และผู้ขาย และลดความเสีย่งจากการ
เก็งก าไร ซึง่ตลาดยางพาราระดบัภมูิภาค (RRM) มีความพร้อมทัง้ 3 ประเภทแล้วแตพ่ยายามผลกัดนัให้มีความเข้มแข็งขึน้
ให้มากที่สดุ  จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจบุนัได้ในระดบัหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่  จะ
ท าการศกึษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา  เพื่อก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่อาจหมายถึง  การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ด้วย 
อยา่งไรก็ตาม  จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  เพราะการใช้การควบคมุ
ปริมาณการสง่ออกใช้มาแล้วในปีที่ผา่นมา และได้ผลในสว่นของราคาคอ่นข้างมาก  เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะ
น ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายางไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป 

 



 

IRCo ชี ้เก็งก าไรเกินควร สง่ผลตอ่ราคายางแกวง่ พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลติ
ร่วมกนั หวงัประโยชน์สงูสดุทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

  
  
 IRCo เผยผลประชมุครัง้ลา่สดุ ปัจจยัพืน้ฐานทัง้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซือ้ และปริมาณยางของ
ประเทศผู้ผลติอยูใ่นทิศทางบวก การแกวง่ของราคายางในช่วงที่ผา่นมา ผลจากการเก็งก าไรเกินควร กระทบตอ่ราคายาง 
เตรียมเฝ้าระวงัราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ผู้ซือ้และ
ผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารา
นานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชมุ IRCo ในครัง้นีว้า่ ประเทศสมาชิก IRCo 
ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชมุหารือร่วมกนัโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา ราคายางมีลกัษณะของการแกวง่ตวัคอ่นข้างสงู ทัง้ๆ ท่ีปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นทิศ
ทางบวก ไมว่า่จะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝนตกน า้ทว่มใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้กระทบจ านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
พบวา่ วิกฤตน า้ทว่มภาคใต้ของไทยมีสว่นตอ่การลดปริมาณซพัพลายของยางธรรมชาติลงกวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั 
ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง ยกตวัอยา่งเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็น
ประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่ม
จากการท าอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ 

 ประธาน IRCo กลา่วเพิ่มเติมวา่ หากวิเคราะห์จากปัจจยัด้านความต้องการใช้ยาง ซึง่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ 
ธุรกิจยานยนต์ จะพบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิ่มสงูขึน้ ยอดขายของประเทศผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้มาก ทัง้ในกลุม่ของ
ประเทศในจีน ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่ม
สงูขึน้ 7.37% ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 
1.51% เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตวัของธุรกิจยานยนต์ยงัมีความ
ต้องการใช้ยางสงู ในขณะเดียวกนั GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตวัเลขของ IMF มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ด้วย ยกตวัอยา่ง
เช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยโุรป 1.7% ญ่ีปุ่ น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 
6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้
ปัจจยัพืน้ฐานเร่ืองของสต็อกเป็นเร่ืองที่มีความส าคญั ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการบริโภคยงัอยูค่อ่นข้างต ่า และมี



โอกาสที่จะท าให้ราคามีการปรับตวัสงูขึน้ โดยในเวทีการประชมุวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) 
พบวา่ ในประเทศจีน มีอตัราการเพิ่มขึน้ของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่เพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีน มีการ
สนบัสนนุและเพิ่มแรงจงูใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึน้ น าไปสูธุ่รกิจยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ไปด้วย 
ทัง้นี ้สต๊อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่โอกาสในการ
เก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก 

 ประธาน IRCo กลา่วย า้วา่ ปัจจยัพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดีมานต์หรือซพัพลายเป็นไปในเชิงบวก แตส่ิง่ที่ท าให้เกิด
ราคายางแกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่นแปลงในตวัเลขที่ส าคญัๆ ตอ่
สถานการณ์เศรษฐกิจอยา่งการเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนั ที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่3.6 % ขณะที่ดชันีใน
เร่ืองของสนิค้าโภคภณัฑ์โดยรวมมีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่0.4% และยางสงัเคราะห์ มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของราคา
อยูเ่พียง 6.7% แตใ่นตลาดยางกลบัพบวา่ มีการเก็งก าไรสงูถึง 16.6 % แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะท้อนเร่ืองปัจจยัพืน้ฐาน 
แตเ่ป็นเร่ืองการเก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้ 

 "ณ วนันีอ้ตุสาหกรรมยางพารายางยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัพืน้ฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริหารจาก 3 
ประเทศ มีความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้
ปลกูและผู้ประกอบการ สิง่เหลา่นี ้IRCO จะท าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากขึน้ 
เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกวา่จะเติบโตและกวา่จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลติได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้
เวลาเพียงแคไ่มก่ี่วนัในการท าการผลติ เพราะฉะนัน้ ความส าคญัของยางธรรมชาติยงัมีอยูแ่นน่อน และยงัมีความส าคญั
ตอ่ความต้องการใช้อีกมาก" 

 ประธาน IRCo กลา่วทิง้ท้ายวา่ คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชมุในครัง้นีจ้ะน าเสนอประเด็นเหลา่นีต้อ่ที่
ประชมุคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชมุร่วมกนัในเร็วๆ นี ้เพื่อตดัสนิใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเร่ืองที่
ท าให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น การพยายามผลกัดนัเร่ืองการซือ้ขายในตลาดที่เป็นตลาดซือ้ขาย
สง่มอบมากขึน้แทนตลาดที่เป็นตลาดลกัษณะเก็งก าไร เพื่อให้เป็นทางเลอืกให้กบัผู้ซือ้และผู้ขาย และลดความเสีย่งจาก
การเก็งก าไร ซึง่ตลาดยางพาราระดบัภมูิภาค (RRM) มีความพร้อมทัง้ 3 ประเภทแล้วแตพ่ยายามผลกัดนัให้มีความ
เข้มแข็งขึน้ให้มากที่สดุ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจบุนัได้ในระดบัหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่ 
จะท าการศกึษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่อาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ด้วย 
อยา่งไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคมุ
ปริมาณการสง่ออกใช้มาแล้วในปีที่ผา่นมา และได้ผลในสว่นของราคาคอ่นข้างมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะ
น ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายางไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





















































 


